

ประจำวันที 8-14 พฤศจิกายน 2560

**“อภิรตี” ลงพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี ชี้แจงมาตรการช่วยเหลือข้าวเปลือกให้ชาวนา พร้อมเปิดเวทีรับฟังปัญหา ข้อเสนอแนะ**

นางอภิรตี ตันตราภรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า วันที่ 15 พ.ย.2560 ตนพร้อมด้วยผู้บริหารกระทรวงพาณิชย์ จะลงพื้นที่ไปยังจังหวัดอุบลราชธานี เพื่อติดตามความก้าวหน้าการดำเนินโครงการต่างๆ ของกระทรวงพาณิชย์ พร้อมทั้งพบปะพี่น้องเกษตรกร เพื่อชี้แจงและประชาสัมพันธ์มาตรการช่วยเหลือเกษตรกรของรัฐบาลปีการผลิต 2560/61 อาทิ โครงการสินเชื่อเพื่อรวบรวมข้าวและสร้างมูลค่าเพิ่ม โครงการสินเชื่อชะลอการขายข้าวเปลือกนาปีและช่วยเหลือค่าเก็บเกี่ยวและปรับปรุงคุณภาพข้าวให้แก่เกษตรกรรายย่อยผู้ปลูกข้าวนาปี หรือจำนำยุงฉาง และ โครงการชดเชยดอกเบี้ยให้ผู้ประกอบการค้าข้าวเก็บสต็อก เป็นต้น

“การลงพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีของผู้บริหารกระทรวงพาณิชย์ในครั้งนี้ จะเน้นไปที่การทำความเข้าใจกับพี่น้องประชาชนในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีและจังหวัดใกล้เคียง เพื่อรับทราบถึงมาตรการที่รัฐบาลออกมาในการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าวให้มีการเตรียมความพร้อมก่อนที่ผลผลิตฤดูกาลใหม่จะออกสู่ตลาด และเพื่อเป็นการรักษาเสถียรภาพด้านราคาให้กับเกษตรกร และยังคงจะใช้โอกาสในการลงพื้นที่ในครั้งนี้ เป็นเวทีในการรับฟังปัญหาอุปสรรคในการดำเนินการของพี่น้องเกษตรกรในพื้นที่ เพื่อเร่งหาทางช่วยเหลือต่อไป” นางอภิรตีกล่าว

นางอภิรตีกล่าวว่า กระทรวงพาณิชย์ยังมีแผนที่จะทำการเชื่อมโยงตลาดข้าวสีระหว่างเกษตรกรผู้ปลูกข้าวสีในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อาทิ ข้าวหอมมะลิแดง ข้าวหอมนิล และข้าวไรซ์เบอร์รี่ เป็นต้น กับผู้ประกอบการค้าข้าวและผู้ส่งออกข้าว เพื่อเพิ่มปริมาณและขยายตลาดรับซื้อข้าวสี เพราะข้าวสีเป็นที่ต้องการของตลาดทั้งในและต่างประเทศ อันเป็นผลมาจากกระแสการดูแลสุขภาพที่กำลังมาแรงอยู่ในขณะนี้

นอกจากนี้ ยังได้สั่งการให้ผู้บริหารกระทรวงฯ ลงพื้นที่เพื่อติดตามมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรของรัฐบาลอย่างต่อเนื่อง โดยในวันที่ 14 พ.ย.2560 อธิบดีกรมการค้าภายในได้ลงพื้นที่เพื่อติดตามมาตรการข้าวในจังหวัดบุรีรัมย์และสุรินทร์ สำหรับสถานการณ์ราคาข้าว ณ วันที่ 13 พ.ย.2560 ราคาข้าวหอมมะลิ อยู่ที่ 10,900-13,600 บาทต่อตัน ซึ่งสูงกว่าปีก่อนหน้า ขณะที่ราคาข้าวเหนียวอยู่ที่ 7,700-9,600 บาทต่อตัน และข้าวหอมปทุมอยู่ที่ 8,400-9,500 ต่อตัน

ที่มา Commerce News Agency

**รมว.พาณิชย์ พอใจผลผลักดันผลิตภัณฑ์นวัตกรรมข้าว คาดยอดซื้อกว่า 100 ลบ.**

นางอภิรตี ตันตราภรณ์ รมว.พาณิชย์ เปิดเผยว่า ตนเองได้มอบหมายให้กรมการค้าต่างประเทศนำผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นวัตกรรมข้าวที่อยู่ในเครือข่ายของสถาบันส่งเสริมสินค้าเกษตรนวัตกรรม (Api) จำนวน 18 ราย เข้าร่วมกิจกรรมจับคู่เจรจาธุรกิจสินค้าข้าวและผลิตภัณฑ์จากข้าวในงาน International Rice & Rice Products Business Matching โดยผลิตภัณฑ์นวัตกรรมจากข้าวได้รับความสนใจจากผู้นำเข้าเป็นอย่างมาก โดยคาดว่าภายใน 1 ปี จะมียอดสั่งซื้อผลิตภัณฑ์นวัตกรรมข้าวกว่า 100 ล้านบาท

สำหรับสินค้าที่ได้รับความนิยม ได้แก่ อาหารเสริมจากการสกัดน้ำมันรำข้าว วาฟเฟิลจากข้าวไรซ์เบอร์รี่ เยลลี่ข้าวจากเส้นใยไบโอเซลลูโลส วัสดุปิดแผลจากเส้นใยไบโอเซลลูโลสชีวภาพ ผงล้างหน้าจากข้าวสาลีและข้าวหอมมะลิ และแชมพูข้าวหอมนิล

ร.มว.พาณิชย์ กล่าวว่า ปัจจุบันผลิตภัณฑ์นวัตกรรมจากข้าวได้รับความสนใจเพิ่มมากขึ้น ไม่เพียงแต่การจำหน่ายภายในประเทศ แต่ยังสามารถส่งออกไปจำหน่ายในตลาดต่างประเทศได้เพิ่มขึ้นด้วย ซึ่งกระทรวงฯ มีแผนจะส่งเสริมและผลักดันสินค้านวัตกรรมจากข้าวอย่างต่อเนื่องผ่านกิจกรรมที่หลากหลาย ทั้งการจัดงานต่อยอดงานวิจัยสินค้าเกษตรไทย กิจกรรมเจรจาจับคู่ธุรกิจกับประเทศกลุ่ม CLMV และการจัดหาช่องทางจำหน่ายสินค้าเกษตรนวัตกรรมที่หลากหลายให้ครอบคลุมทั้งในประเทศและต่างประเทศ

นอกจากนี้ยังได้นำสินค้านวัตกรรมข้าวเข้าร่วมจัดนิทรรศการภายในงาน เพื่อแสดงถึงศักยภาพของผู้ประกอบการไทยในการนำนวัตกรรมมาต่อยอดเพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับข้าว ซึ่งเป็นผลผลิตทางการเกษตรหลักของประเทศ และเพื่อประชาสัมพันธ์ให้ผลิตภัณฑ์นวัตกรรมจากข้าวหลากหลายชนิด เช่น ข้าวหอมมะลิ ข้าวสาลี ข้าวไรซ์เบอร์รี่ ข้าวสังข์หยด ข้าวหอมนิล เป็นต้น เป็นที่รู้จักแพร่หลายทั้งในชาวไทยและชาวต่างชาติมากยิ่งขึ้น โดยภายในงานผู้นำเข้าต่างชื่นชมและสนใจในสินค้านวัตกรรมข้าวของไทยเป็นอย่างมาก

ในส่วนของการจัดกิจกรรมเจรจาจับคู่ธุรกิจ เป็นการบูรณาการระหว่างหน่วยงานของกระทรวงพาณิชย์ ประกอบด้วย กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ร่วมกับกรมการค้าต่างประเทศ กรมการค้าภายใน และกรมทรัพย์สินทางปัญญา โดยเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นวัตกรรมข้าวไทยได้เจรจาธุรกิจการค้ากับผู้นำเข้ากว่า 200 คน จาก 25 ประเทศทั่วโลก เช่น จีน ฮองกง สหรัฐอเมริกา ยุโรป แอฟริกา ตะวันออกกลาง เป็นต้น ที่มา *สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)*

### **พาณิชย์ตรวจเข้มป้องกันลอบขนย้ายสินค้าเกษตร-ลุยจับทำข้าวเอาเปรียบเกษตรกร**

นายบุญยฤทธิ์ กัลยาณมิตร อธิบดีกรมการค้าภายใน เปิดเผยว่า ในช่วงที่ผลผลิตทางการเกษตรออกสู่ตลาดมาก เพื่อเป็นการกำกับดูแลการซื้อขายผลผลิตให้เกิดความเป็นธรรมแก่เกษตรกร และรักษาเสถียรภาพราคาสินค้าเกษตร กรมการค้าภายในจึงได้ส่งเจ้าหน้าที่ สายตรวจออกตรวจสอบการขนย้ายสินค้าเกษตรอย่างเข้มงวด โดยออกตรวจสอบการขนย้าย มันสำปะหลังและข้าวเปลือก รวมถึงสินค้าเกษตรอื่น เพื่อป้องกันการลักลอบจากประเทศเพื่อนบ้าน ซึ่งได้ร่วมกับจุดสกัดของเจ้าหน้าที่ตำรวจในพื้นที่ตรวจสอบและทดสอบน้ำหนักการบรรทุกมันสำปะหลัง และตรวจสอบผู้ประกอบการค้าข้าว โรงสี และทำข้าว เพื่อป้องกันไม่ให้ผู้ประกอบการเอาเปรียบเกษตรกรชาวนา ที่จังหวัดสระแก้ว บุรีรัมย์ อุบลราชธานี มหาสารคาม และร้อยเอ็ด เมื่อวันที่ 3 – 10 พฤศจิกายน 2560 ที่ผ่านมา

จากการตรวจสอบในช่วงดังกล่าวพบทำข้าวมณี ราชกิจ 5 อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์ ทำข้าววิทยาวิสดู 2 อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี สหกรณ์การเกษตรเดชอุดม อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี ฐาข้าวดวงเคียววัลย์ อำเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด มีการกระทำผิด โดยไม่ปิดป้ายแสดงราคาซื้อขายข้าวเปลือกตามประกาศ กกร.ที่ 41 พ.ศ. 2560 ลงวันที่ 24 มกราคม 2560 จึงแจ้งข้อกล่าวหาฝ่าฝืนประกาศ และจับกุมดำเนินคดีตามกฎหมาย มีโทษจำคุก ไม่เกิน 5 ปี หรือปรับไม่เกิน 100,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และในเขตพื้นที่จังหวัดมหาสารคาม พบทำข้าวแม่ทองดี รับซื้อข้าวโดยไม่มีหนังสืออนุญาตการค้า ตาม พ.ร.บ.การค้าข้าว พุทธศักราช 2489 จึงได้จับกุมตัวและส่งพนักงานสอบสวน สภ.ท่าตูม อำเภอเมืองจังหวัดมหาสารคาม เพื่อ

ดำเนินการต่อไป ทั้งนี้จากการตรวจสอบราคาซื้อขาย พบว่า สินค้ามันสำปะหลัง หัวมันสด กิโลกรัมละ 1.80 บาท และรับซื้อมันเส้น กิโลกรัมละ 5 บาท ความชื้นไม่เกิน 18% และราคาซื้อขายข้าวเปลือกหอมมะลิ ความชื้น 15 % ต้นละ 11,700 บาท และความชื้น 25% ราคาต้นละ 9,500 บาท ซึ่งเป็นราคาที่เกษตรกรพึงพอใจ

อธิบดีกรมการค้าภายใน กล่าวเพิ่มเติมว่า ได้เน้นย้ำให้เจ้าหน้าที่เข้มงวดในการตรวจสอบและออกตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกษตรกรโดยเอารัดเอาเปรียบ ทั้งนี้ หากเกษตรกรรายใดไม่ได้รับความเป็นธรรมในการขายสินค้าเกษตร รวมทั้งพบเห็นหรือทราบเบาะแสการกระทำความผิดในการขนย้ายสินค้าเกษตรโดยไม่ได้รับอนุญาต สามารถแจ้งข้อมูลมาได้ ที่ สายด่วนกรมการค้าภายใน 1569 หรือสำนักงานพาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศ *ที่มา ประชาชาติธุรกิจออนไลน์*

### **พ่อค้าเตือนรัฐหนุนปลูกข้าวอินทรีย์ล้านไร่ไม่มีตลาด**

ร.ต.ท.เจริญ เหล่าธรรมทัศน์ นายกสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย กล่าวว่า การที่รัฐบาลมีนโยบายส่งเสริมเกษตรกรปลูกข้าวอินทรีย์ ปีละ 300,000 ไร่ โดยมีเป้าหมายจะเพิ่มพื้นที่ปลูกให้ได้ 1 ล้านไร่ภายใน 3 ปี เท่ากับว่าจะมีปริมาณข้าวอินทรีย์ 500,000 ตันข้าวเปลือก หรือราว 250,000 ตันข้าวสาร แต่ไม่มีแนวทางการสร้างมาตรฐานสากล และแผนการทำตลาดข้าวอินทรีย์ควบคู่ไปด้วย ถือเป็นเรื่องที่น่าห่วง เพราะมีหลายจังหวัดได้เพิ่มพื้นที่ปลูกมากขึ้น ขณะที่ความต้องการข้าวอินทรีย์ในตลาดโลกต่อปีมีเพียง 1,000-10,000 ตันเท่านั้น และไทยส่งออกเพียงปีละ 20,000 ตัน เทียบกับยอดส่งออกข้าวทั้งปี 11 ล้านตัน คิดเป็นสัดส่วนไม่ถึง 0.1%

*“อยากให้ระวังผลที่จะตามมาจากการส่งเสริม เพราะตลาดข้าวอินทรีย์ยังมีขนาดเล็กในวงจำกัด อย่าส่งเสริมโดยคิดว่าผู้ส่งออกจะขายได้ หากจะส่งเสริมต้องเริ่มทำตลาดในประเทศก่อนสำหรับข้าวอินทรีย์ที่ยังไม่ได้มาตรฐานสากล จากนั้นจึงค่อย ๆ พัฒนาสู่การส่งออก”*

ร.ต.ท.เจริญกล่าวเพิ่มเติมว่า รัฐบาลให้เงินอุดหนุนเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการนี้ปีแรก 2,000 บาท และปีที่ 2 เพิ่มขึ้นเป็น 3,000 บาท และปีที่ 3 เพิ่มขึ้นเป็น 4,000 บาท พร้อมทั้งขอความร่วมมือให้โรงสีช่วยรับซื้อในราคานำตลาด ทั้งที่ควรปล่อยให้ราคาซื้อขายเป็นไปตามกลไกตลาด ไม่ใช่ตั้งราคาสูงจนแข่งขันไม่ได้ ถือเป็นภาระปลูกฝังให้ยึดติดกับการให้ราคาเป็นตัวตั้ง ทั้งที่ความจริงการปลูกข้าวอินทรีย์ทำให้ผลผลิตต่อไร่เพิ่มขึ้นจาก 400 กิโลกรัมต่อไร่ เป็น 600 กิโลกรัมต่อไร่ หมายถึงต้นทุนต่อหน่วยลดลง ถือเป็นกำไรขั้นที่ 1 และการปลูกอินทรีย์ทำให้สิ่งแวดล้อมดี และสุขภาพชาวนาดีขึ้น ถือเป็นกำไรขั้นที่ 2 แล้ว ขาดมาตรฐานสากล-ราคาสูง

นางโสพรรณ มานะธัญญานายกสมาคมผู้ผลิตข้าวถุง กล่าวว่า หากมีการส่งเสริมการปลูกข้าวอินทรีย์ควรหาตลาดรองรับ โดยเริ่มจากตลาดในประเทศ ซึ่งเป็นตลาดใหญ่ที่สุดตอนนี้ก่อน โดยขอให้พาณิชย์แต่ละจังหวัดจัดทำเป็นสินค้าประจำจังหวัด หรือเป็นของฝาก พร้อมทั้งเร่งผลักดันให้สินค้าเกษตรอินทรีย์ของไทยมีมาตรฐานสากล เช่น IFOAM รองรับ จึงส่งออกได้

*“เป็นห่วงว่าการที่ราคาสินค้าเกษตรอินทรีย์ของไทยมีราคาสูงกว่าผลผลิตปกติ 20-30% เมื่อผู้ส่งออกซื้อไปปรับปรุงและส่งออกราคาสูงถึง 300% จะแข่งขันได้อย่างไร”*

นางธนมน วัฒนเรืองโกวิท รองประธานหอการค้า จ.ยโสธร กล่าวว่า จังหวัดยโสธรถือเป็นจังหวัดต้นแบบในการปลูกข้าวอินทรีย์มากที่สุดในประเทศไทย หรือ “ยโสธรโมเดล” ปัจจุบันมีเกษตรกรเข้าร่วมกลุ่ม 10 กลุ่ม มีพื้นที่ 46,664.75 ไร่ มีผลผลิตข้าว 16,115.5 ตัน โดยภาครัฐส่งเสริมให้โรงสีเข้าไปช่วยรับซื้อ ปีที่ผ่านมาโรงสีเข้าร่วม 5 โรง ปีแรกให้ราคาเพิ่มจากปกติต้นละ 500 บาท ปีต่อไปเพิ่มอีก 1,000 บาท และ 2,000 บาท ตามลำดับ

ทั้งนี้ เหตุผลที่ตั้งราคาสูงและให้เงินอุดหนุนชาวนา เพราะการปลูกข้าวอินทรีย์ในช่วง 1-3 ปีแรก เกษตรกรจะไม่ได้ผลผลิตที่เป็นข้าวอินทรีย์ในทันที 100% ซึ่งในช่วงการเปลี่ยนแปลงปีแรก ต้องยอมสูญเสียพื้นที่นาบางส่วน เพื่อนำไปปรับสภาพทำคัมนนา และผลผลิตข้าวต่อไร่จากนาอินทรีย์ในปีแรกจะลดต่ำกว่าปกติ จึงต้องช่วยซื้อราคาสูง

ผู้สื่อข่าวสอบถามไปยังโรงสีหลายจังหวัดพบว่าเข้าร่วมโครงการน้อย เพราะต่างไม่เห็นด้วยที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กำหนดให้โรงสีบวกราคารับซื้อข้าวอินทรีย์เพิ่ม ปีแรกให้ราคาเพิ่มจากปกติตันละ 500 บาท ปีต่อไปเพิ่มอีก 1,000 บาท และ 2,000 บาท ตามลำดับ เท่ากับว่าปีนี้หากราคาข้าวหอมมะลิตันละ 13,000-14,000 บาท โรงสีต้องรับซื้อข้าวอินทรีย์ตันละ 18,000-19,000 บาท แต่รัฐไม่ได้บังคับให้ผู้ส่งออกต้องบวกเพิ่มราคารับซื้อข้าวสารจากโรงสี ซึ่งเมื่อซื้อข้าวเปลือกแพงมาขายถูก โรงสีต้องแบกภาระขาดทุน ทั้งที่รัฐบาลจ่ายเงินอุดหนุนให้เกษตรกรไปแล้ว ควรให้ราคารับซื้อเป็นไปตามกลไกตลาด

นายวัลลภ มานะธัญญา ประธานกรรมการบริหาร กลุ่มบริษัท บางชื่อโรงสีไฟเจียเม้ง จำกัด ผู้ผลิตข้าวถุงหงษ์ทอง กล่าวว่า ปัญหาการส่งออกข้าวหอมมะลิอินทรีย์ พบปัญหาข้าวบรรจุถุงแล้วมีมอด ทำให้ไม่สามารถส่งออกไปต่างประเทศได้ ตามหลักเกษตรอินทรีย์ ห้ามใช้สารเคมีตลอดทั้งกระบวนการผลิต การแก้ไขปัญหาทำได้ยากและต้องลงทุนเทคโนโลยีระดับสูง แต่เทียบกับขนาดตลาดที่มีสัดส่วนน้อยจึงไม่มีการลงทุน

นายมัน สามสี เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้านกลุ่มเกษตรกรนาโส อ.กุดชุม จ.ยโสธร กล่าวว่า การปลูกข้าวอินทรีย์ส่งผลดีต่อสิ่งแวดล้อม เกษตรกรได้สุขภาพที่ดีขึ้น จึงทำให้มีเกษตรกรปลูกข้าวอินทรีย์ในจังหวัดยโสธรเพิ่มมากขึ้น อย่างไรก็ตามยอมรับว่า เกษตรกรไม่สามารถแก้ปัญหามอดได้ แม้ว่าจะเร่งสีข้าวและบรรจุโดยเร็ว หรือหากใช้สมุนไพรมาแก้ไขมอด มีผลทำให้รสชาติและความหอมของข้าวเปลี่ยนไป

นายบุญเฮียง รุ่งรักษานนท์ เจ้าของ หจก.โรงสีข้าวเอกไพบูลย์ จ.อุบลราชธานี กล่าวว่า เห็นด้วยกับการส่งเสริมการปลูกข้าวอินทรีย์ เพราะไม่เพียงทำให้เกษตรกรมีสุขภาพที่ดี แต่ที่สำคัญยังช่วยลดปริมาณการนำเข้าสารเคมีและปุ๋ยอีกด้วย

ที่มา ประชาชาติธุรกิจออนไลน์

## ยึดระเบียบข้าวสาคือรัฐเลื่อนไปถึงปี'61

รายงานข่าวจากกระทรวงพาณิชย์ แจ้งว่า ในการประชุมคณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าว (นบข.) ที่มี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธาน วันที่ 17 พ.ย.นี้ กระทรวงพาณิชย์จะเสนอให้พิจารณาการขยายระยะเวลาการระบายข้าวสารในสต็อกรัฐบาลออกไปจนถึงปี 2561 จากเดิมกำหนดจะระบายให้แล้วเสร็จภายในปี 2560 เพราะยังมีปัญหาการฟ้องร้องกันในชั้นศาลและศาลได้สั่งให้ระงับการขายข้าวบางส่วนที่เปิดประมูลจนได้ผู้ชนะการประมูลแล้ว โดยเฉพาะข้าวกลุ่ม 2 ที่เป็นข้าวเสื่อมและเข้าสู่อุตสาหกรรมไม่ใช่เพื่อการบริโภคของคน (ทำอาหารสัตว์) และกลุ่ม 3 ข้าวเสื่อมที่เข้าสู่อุตสาหกรรมไม่ใช่เพื่อการบริโภคของคนและสัตว์ (ทำพลังงานทดแทน เอทานอล ปุ๋ย ฯลฯ) รวมกันประมาณ 2.07 ล้านตัน จากทั้งหมด 2.7-2.8 ล้านตัน

นอกจากนี้ รัฐบาลยังต้องตรวจสอบโกดังเก็บข้าวสารในสต็อกรัฐบาลอีก 8 แห่ง และอีก 11 จุด ที่เก็บข้าวรัฐ และได้เปิดประมูลเข้าสู่อุตสาหกรรมไปแล้ว แต่เจ้าของโกดังเรียกร้องให้รัฐตรวจสอบ เพราะไม่มั่นใจผลการตรวจสอบข้าวของรัฐบาลในช่วงที่ผ่านมา เนื่องจากข้าวที่เก็บในโกดังทั้ง 8 แห่ง เจ้าของโกดังอ้างยังมีสภาพดี และสามารถปรับปรุงเพื่อให้คนบริโภคได้ แต่รัฐบาลกลับตีให้เป็นข้าวเสื่อมและเปิดประมูลเข้าสู่อุตสาหกรรม ซึ่งทำให้ผู้

ประมูลเสนอราคาซื้อต่ำมาก ทำให้รัฐเสียผลประโยชน์มหาศาล โดยล่าสุดการตรวจสอบปกติทั้ง 8 แห่งเสร็จสิ้นแล้วแต่ยังเหลืออีก 11 จุด ที่ยังตรวจสอบไม่เสร็จสิ้น

สำหรับข้าวดีสำหรับคนบริโภคในสต็อกรัฐบาลที่เหลืออีกประมาณ 5 หมื่นตันนั้นคงต้องชะลอการระบายออกไปก่อนเช่นกัน เพราะขณะนี้ผลผลิตข้าวฤดูกาลใหม่ปี 2560/2561 กำลังทยอยออกสู่ท้องตลาด คาดว่าจะมีปริมาณ 28.81 ล้านตัน ลดลง 9.88% จากผลผลิตฤดูกาลก่อน หากเร่งระบายข้าวในสต็อกในช่วงนี้อาจส่งผลกระทบต่อทางจิตวิทยา และทำให้ราคาข้าวใหม่ลดลงได้ ทั้งนี้ จากสาเหตุดังกล่าวทำให้คาดว่าไม่น่าจะระบายทั้งหมดได้ทันภายในสิ้นปี 2560 จึงจำเป็นต้องขอให้ นบข.พิจารณาเห็นชอบเลื่อนระยะเวลาการระบายออกไปจนถึงปี 2561

อย่างไรก็ตาม ตั้งแต่รัฐบาลบริหารประเทศเมื่อวันที่ 22 พ.ค. 2557 สามารถระบายข้าวในสต็อก ทั้งเพื่อการบริโภคของคนและเข้าสู่อุตสาหกรรมเพื่อเป็นอาหารสัตว์และพลังงานทดแทน รวมแล้วกว่า 14 ล้านตัน ได้เงินเข้ารัฐบาลประมาณ 1.3 แสนล้านบาท ยังเหลือข้าวเข้าสู่อุตสาหกรรมที่รอการประมูลอีก 7-8 แสนตัน ข้าวเข้าสู่อุตสาหกรรมที่ประมูลแล้ว แต่ติดปัญหาคืออีก 2.07 ล้านตัน แต่คาดว่าหากแก้ปัญหาได้ดีแล้ว อาจทำให้เหลือผู้ชนะการประมูลที่จะรับมอบข้าวเพียงส่วนหนึ่งของ 2.07 ล้านตัน ส่วนที่เหลืออาจยกเลิกการซื้อจากรัฐ รวมทั้งเหลือข้าวดีเพื่อการบริโภคอีกประมาณ 5 หมื่นตัน

รายงานข่าวจากกระทรวงพาณิชย์ แจ้งว่าสถานการณ์ราคาข้าวส่งข้าว ณ ตลาดกรุงเทพฯ วันที่ 8 พ.ย. 2560 พบว่าราคาข้าวสารขาว 5% อยู่ที่ตันละ 1.14-1.18 หมื่นบาท ปรับเพิ่มขึ้นเล็กน้อยเทียบกับราคาช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา โดยราคาข้าวสารขาว 5% อยู่ที่ตันละ 1.13-1.18 หมื่นบาท ข้าวสารหอมมะลิ 100% ชั้น 2 อยู่ที่ตันละ 2.4-2.5 หมื่นบาท ปรับเพิ่มจาก 2.35-2.5 หมื่นบาท/ตัน ส่วนข้าวเปลือกราคาทรงตัว โดยราคาข้าวเปลือกเจ้า 5% (ความชื้น 15%) จ.พระนครศรีอยุธยา อยู่ที่ตันละ 7,500 บาท

ที่มา โพสต์ทูเดย์

### **ธ.ก.ส. เตรียมวงเงินสินเชื่อชะลอการขายข้าวเปลือกนาปี 60/61-เสริมสภาพคล่องช่วยเหลือเกษตรกรกว่า 3 หมื่นลบ.**

นายอนุกุล ปาระชาติ ผู้ช่วยผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรเปิดเผยว่า ธ.ก.ส.พร้อมดำเนินโครงการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต 2560/61 ซึ่งจะเป็นการปล่อยสินเชื่อชะลอการขายข้าวเปลือกนาปี ปี 2560/61 โดยไม่คิดอัตราดอกเบี้ย และสินเชื่อเพื่อรวบรวมข้าวและสร้างมูลค่าเพิ่มโดยสถาบันเกษตรกร อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 1 เป้าหมายรวม 4.5 ล้านตัน ทั้งนี้ เพื่อชะลอปริมาณข้าวเปลือกออกสู่ตลาดเป็นจำนวนมากและบรรเทาความเดือดร้อนเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในครัวเรือนในระหว่างรอขายผลผลิต รวมถึงเพิ่มทางเลือกให้เกษตรกรในการเก็บรักษา และปรับปรุงข้าวเปลือกให้มีคุณภาพ วงเงินสินเชื่อ

รวม 33,510 ล้านบาท พร้อมเตรียมวงเงิน 47,273 ล้านบาท จ่ายค่าเก็บเกี่ยวและปรับปรุงคุณภาพข้าวให้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว 3.9 ล้านราย ตามมติคณะรัฐมนตรี

ทั้งนี้ ธ.ก.ส.พร้อมสนับสนุนสินเชื่อเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรตามนโยบายของรัฐบาลในการรักษาเสถียรภาพและยกระดับราคาข้าวเปลือกในช่วงที่ผลผลิตออกสู่ตลาดเป็นจำนวนมาก โดยเพิ่มทางเลือกให้กับเกษตรกรในการเก็บรักษาและปรับปรุงคุณภาพข้าวเปลือกเพื่อรอราคา รวมถึงไม่ต้องกังวลกับภาระค่าใช้จ่ายในครัวเรือนและภาระหนี้สิน จำนวน 2 โครงการ ประกอบด้วย



## เวียดนาม

ภาวะราคาข้าวเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมายังทรงตัวในระดับสูงขึ้นท่ามกลางภาวะที่อุปทานข้าวในประเทศลดลง หลังจากการเก็บเกี่ยวข้าวในฤดูการผลิตฤดูร้อน (the summer-autumn crop) สิ้นสุดลง ขณะที่คำสั่งซื้อจากต่างประเทศก็ลดลงด้วย โดยราคาข้าวขาว 5% อยู่ที่ระดับ 405 เหรียญสหรัฐฯต่อตัน เท่ากับสัปดาห์ที่แล้ว

ขณะที่มีรายงานว่าพายุไต้ฝุ่น Damrey ที่พัดเข้าทางตอนกลางของประเทศได้ทำให้เกิดภาวะน้ำท่วมอย่างรุนแรง และมีพื้นที่นาข้าวได้รับผลกระทบประมาณ 58,000 ไร่ แต่ไม่ส่งผลกระทบต่อพื้นที่เพาะปลูกข้าวที่สำคัญที่อยู่ทางตอนใต้ของประเทศ

กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ (USDA) คาดการณ์ว่าในปีการผลิต 2016/17 เวียดนามจะมีผลผลิตข้าวประมาณ 44.08 ล้านตันข้าวเปลือก หรือประมาณ 27.55 ล้านตันข้าวสาร ลดลงประมาณ 1.5% เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา เนื่องจากปริมาณฝนที่ตกมากเกินไปจนสร้างความเสียหายต่อผลผลิตข้าว รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศที่ไม่เอื้ออำนวยต่อการเพาะปลูกข้าวด้วย เช่น มีพายุไต้ฝุ่นพัดผ่านเข้าเวียดนามในปีนี้อันหลายลูก ซึ่งการลดลงของผลผลิตส่วนใหญ่จะเกิดในพื้นที่ราบลุ่มแม่น้ำโขง (the Mekong River Delta; MRD)

สำหรับในปีการผลิต 2017/18 นั้น คาดว่า ผลผลิตข้าวจะอยู่ที่ประมาณ 45.54 ล้านตันข้าวเปลือก เนื่องจากคาดว่าพื้นที่เพาะปลูกในฤดูแรกของปี (the Spring crop) จะมีจำนวนเท่าเดิม และคาดว่าผลผลิตต่อพื้นที่จะเพิ่มขึ้นทั้งในช่วงฤดูแรก และฤดูที่สองของปี (the Autumn crop)

ที่มา สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ นครโฮจิมินห์ [Oryza.com](http://Oryza.com) และ [Riceonline.com](http://Riceonline.com)

## กัมพูชา

กระทรวงเศรษฐกิจและการคลัง (the Ministry of Economy and Finance) ระบุว่า รัฐบาลกัมพูชาได้ลงนามในบันทึกความเข้าใจ (memorandums of understanding; MoU) กับหน่วยงานของทางการจีนเพื่อสร้างความร่วมมือด้านการส่งเสริมการเพิ่มผลผลิตข้าว และการส่งออกข้าวของกัมพูชา โดยบันทึกความเข้าใจฉบับแรกจะเกี่ยวกับการเปิดตลาดข้าวและอำนวยความสะดวกในการส่งออกข้าวกัมพูชาไปยังประเทศจีน ส่วนฉบับที่สองเกี่ยวกับการช่วยเหลือด้านโครงสร้างพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับคลังสินค้าและการเก็บสต็อกข้าว ซึ่งเป็นโครงการที่จะสร้างความยั่งยืนให้แก่ภาคการผลิตและการส่งออกข้าวของกัมพูชา อย่างไรก็ตามไม่ได้มีการให้รายละเอียดเกี่ยวกับงบประมาณที่จะใช้ในโครงการ แต่ระบุเพียงว่ารัฐบาลกัมพูชาจะจัดหาเงินกู้จากทางการจีน

สำนักงานบริการด้านการส่งออกข้าวของกัมพูชา (Secretariat of One Window Service for Rice Export Formality; SOWS-REF) รายงานตัวเลขส่งออกข้าวสารในช่วง 10 เดือนแรก (มกราคม-ตุลาคม) ของปี 2560 อยู่ที่ 492,115 ตัน เพิ่มขึ้น 16.7% เมื่อเทียบกับ 421,521 ตัน ในช่วงเดียวกันในปีที่แล้ว โดยในเดือนตุลาคมที่ผ่านมา มีการส่งออกข้าวจำนวน 70,149 ตัน เพิ่มขึ้น 16.9% เมื่อเทียบกับ 60,016 ตัน ในเดือนตุลาคมปีที่แล้ว และเพิ่มขึ้น 40.9% เมื่อเทียบกับ 49,776 ตัน ในเดือนกันยายนผ่านมา

ทั้งนี้ ในช่วง 10 เดือนแรก กัมพูชาส่งออกข้าวหอมเกรด Premium (Premium Fragrant Rice) จำนวน 131,984 ตัน ข้าวหอมชนิดอื่นๆ (Fragrant Rice) จำนวน 148,043 ตัน ข้าวขาวเมล็ดยาว (Long Grain White Rice) จำนวน 143,298 ตัน และข้าวึ่งเมล็ดยาว (Long Grain Parboiled Rice) จำนวน 68,790 ตัน โดยในปี 2016 ที่ผ่านมา กัมพูชาส่งออกข้าวหอมเกรด Premium จำนวน 176,669 ตัน ข้าวหอมชนิดอื่นๆจำนวน 130,237 ตัน ข้าวขาวจำนวน 186,605 ตัน และข้าวึ่งจำนวน 46,633 ตัน

ในช่วง 10 เดือนแรกกัมพูชาส่งออกข้าวไปยังประเทศจีนมากเป็นอันดับ 1 จำนวนประมาณ 142,768 ตัน ตามด้วยประเทศฝรั่งเศส 63,300 ตัน โปแลนด์ 39,352 ตัน สหราชอาณาจักร 25,184 ตัน เนเธอร์แลนด์ 23,403 ตัน มาเลเซีย 27,507 ตัน เป็นต้น ปัจจุบันกัมพูชาส่งออกข้าวไปยังกว่า 60 ประเทศทั่วโลก

มีรายงานว่า กัมพูชาล้มเหลวในการหาซื้อสรุปเกี่ยวกับเงื่อนไขของการส่งมอบข้าว 250,000 ตันให้แก่บังคลาเทศโดยผู้เกี่ยวข้องอ้างว่าการส่งมอบดังกล่าวต้องยกเลิกเนื่องจากโรงสีข้าวไม่มีสต็อกข้าวเพียงพอที่จะส่งออก ขณะที่ความหวังในการเจรจาหาซื้อสรุปต่อไปมีความเป็นไปได้น้อยลง ทั้งนี้ทั้งสองประเทศได้ลงนามในบันทึกความเข้าใจ (memorandum of understanding; MoU) ในการซื้อขายข้าวเมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา และวางแผนที่จะส่งมอบในช่วงเดือนพฤศจิกายนนี้

นาย Hun Lak รองประธานสหพันธ์ข้าวกัมพูชา (vice president of the Cambodia Rice Federation; CRF) ระบุว่าในขณะนี้กัมพูชายังไม่ได้รับเอกสาร L/C เนื่องจากทั้งสองฝ่ายยังไม่ได้ซื้อสรุปเกี่ยวกับเงื่อนไขการส่งมอบ รวมทั้งเงื่อนไขอื่นๆในสัญญาและการชำระเงินด้วย จึงทำให้แผนการส่งมอบต้องยกเลิกไปก่อน

ทั้งนี้ บริษัท Green Trade ของรัฐบาลที่เป็นผู้บริหารจัดการในเรื่องนี้กำลังหากำหนดเวลาที่จะมีการเจรจกันอีกครั้งโดยในขณะนี้ยังไม่มีความคิดเห็นแต่อย่างใด

ทางด้านผู้อำนวยการอาวุโสของ บริษัท Amru Rice กล่าวว่าผู้ประกอบการกัมพูชากำลังหาแนวทางที่จะส่งมอบข้าวให้แก่บังคลาเทศ และยอมรับว่ากัมพูชามีข้าวปริมาณจำกัดจึงเป็นเรื่องยากที่จะส่งมอบข้าวจำนวนมากถึง 250,000 ตันตามสัญญาได้

ที่มา *Oryza.com* และ *Riceonline.com*

## **ฟิลิปปินส์**

สำนักงานสถิติแห่งชาติ (the Philippine Statistics Authority; PSA) รายงานว่า ภาวะราคาข้าวที่เกษตรกรขายได้มีแนวโน้มอ่อนตัวลงต่อเนื่อง หลังจากเข้าสู่ฤดูการเก็บเกี่ยวข้าวนาปีที่เริ่มมาตั้งแต่เดือนกันยายนที่ผ่านมา โดยขณะนี้ราคาข้าวเปลือกอยู่ที่ประมาณ 18.55 เปโซต่อกิโลกรัม (ประมาณ 0.3625 เหรียญสหรัฐ) ขณะที่ราคาขายปลีกข้าวสารเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 37.99 เปโซต่อกิโลกรัม (ประมาณ 0.7426 เหรียญสหรัฐ) และราคาขายส่งข้าวสารเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 35.58 เปโซต่อกิโลกรัม (ประมาณ 0.6954 เหรียญสหรัฐ)

ทางด้านทางการคาดว่าอุปทานข้าวในประเทศจะมีปริมาณเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจากการที่ผลผลิตข้าวฤดูใหม่ออกสู่ตลาดอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับมีการส่งมอบข้าวจากผู้ชนะการประมูลเมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาอย่างต่อเนื่องโดยในขณะนี้มีการส่งมอบข้าวแล้วประมาณ 205,392 ตัน (ณวันที่ 6 ตุลาคม) คิดเป็น 82.14% ของจำนวน 250,000 ตัน ที่มีการเปิดประมูลซื้อจากต่างประเทศ และคาดว่าส่วนที่เหลืออีกประมาณ 32,600 ตัน กำลังอยู่ระหว่างการขนส่งหรือกำลังมีการขนถ่าย และอีกประมาณ 6,008 ตันยังไม่ได้รับการส่งมอบจากเวียดนาม

ที่มา *Oryza.com* และ *Riceonline.com*

## **ญี่ปุ่น**

กระทรวงเกษตร ป่าไม้ และประมงของญี่ปุ่น (Ministry of Agriculture, Forests and Fisheries; MAFF) ได้ประกาศเปิดการประมูลซื้อข้าวในระบบ SBS (Simultaneous Buy and Sell) ครั้งที่ 1 ของปีงบประมาณ 2017/18 ในวันที่ 29 พฤศจิกายน 2560



เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2560 กระทรวงเกษตร ป่าไม้ และประมงของญี่ปุ่น (MAFF) ได้เปิดการประมูลซื้อข้าวในระบบ MA (general imported rice) ครั้งที่ 5 ของปีงบประมาณ 2017/18 โดยญี่ปุ่นตกลงซื้อข้าวรวม 46,000 ตัน โดยซื้อข้าวเมล็ดกลางจากสหรัฐฯ จำนวน 13,000 ตัน กำหนดส่งมอบระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม – 10 มกราคม ข้าวเมล็ดกลางในส่วนของ Global Quota จากประเทศออสเตรเลียจำนวน 12,000 ตัน กำหนดส่งมอบระหว่างวันที่ 10 ธันวาคม – 10 มกราคม และซื้อข้าวเมล็ดยาวในส่วนของ Global Quota จากไทยจำนวน 21,000 ตัน โดยราคาเฉลี่ยของการประมูลครั้งนี้อยู่ที่ประมาณ 810 เหรียญสหรัฐต่อตัน

ที่มา *Oryza.com* และ *Riceonline.com*

## **เกาหลีใต้**

ข้อมูลจากสำนักงานสถิติของเกาหลีใต้ระบุว่า ปีนี้ผลผลิตข้าวของเกาหลีใต้ร่วงลงแตะระดับต่ำสุดในรอบ 37 ปี เนื่องจากพื้นที่เพาะปลูกข้าวลดลงอย่างต่อเนื่อง

ทั้งนี้ สำนักข่าวซินหัวรายงานว่า ผลผลิตข้าวของเกาหลีใต้อยู่ที่ 3,972,000 ตันในปี 2560 ลดลง 5.3% จากปี 2559 โดยปริมาณการผลิตข้าวในปี 2560 อยู่ที่ระดับต่ำสุดนับตั้งแต่ปี 2523 ผลผลิตข้าวที่ลดลงนั้น เป็นผลมาจากพื้นที่ปลูกข้าวที่น้อยลงอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2559 เกาหลีใต้มีพื้นที่เพาะปลูกข้าว 4.87 ล้านไร่ ส่วนในปี 2560 พื้นที่เพาะปลูกข้าวลดลงมาอยู่ที่ระดับ 4.72 ล้านไร่

ทั้งนี้ รัฐบาลเกาหลีใต้ได้เรียกร้องให้เกษตรกรเก็บเกี่ยวข้าวในปริมาณที่เหมาะสม เพื่อช่วยให้เกษตรกรสามารถจำหน่ายข้าวได้ในราคาที่เหมาะสมด้วยเช่น

ที่มา *สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)*

## **จีน**

สำนักข่าว Reuters รายงานว่า การประมูลขายข้าวจากสต็อกของรัฐบาล เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายนที่ผ่านมา ศูนย์การค้าธัญพืชแห่งชาติ (the National Grain Trade Center) สามารถระบายข้าวได้ประมาณ 55,265 ตัน ส่วนการประมูลขายข้าวจากสต็อกของรัฐบาล เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายนที่ผ่านมา ศูนย์การค้าธัญพืชแห่งชาติสามารถระบายข้าวได้ประมาณ 11,363 ตัน

คณะกรรมการพัฒนาและปฏิรูปแห่งชาติ (the National Development and Reform Commission) แถลงเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาว่า ทางการจีนจะปรับปรุงโครงการจัดซื้อในราคาขั้นต่ำสำหรับข้าวและข้าวสาลี รวมทั้งการให้เงินอุดหนุนสำหรับฝ้าย

ปัจจุบันทางการจีนรับซื้อข้าวสาลีและข้าวจากเกษตรกรในราคาขั้นต่ำที่รัฐบาลกำหนดไว้เมื่อราคาตลาดลดลงต่ำกว่าระดับดังกล่าว ซึ่งในเดือนที่ผ่านมาทางการจีนได้ลดราคาซื้อข้าวสาลีเป็นครั้งแรกในรอบกว่าหนึ่งทศวรรษซึ่งเป็นหนึ่งในขั้นตอนของการปรับปรุงนโยบายดังกล่าว

คณะกรรมการพัฒนาและปฏิรูปแห่งชาติ ยังระบุด้วยว่า จีนจะเร่งสร้างโครงการแลกเปลี่ยนก๊าซธรรมชาติระหว่างนครเซี่ยงไฮ้และนครฉงชิ่ง และจะเปิดเสรีเรื่องราคาก๊าซในเวลาที่เหมาะสม

ที่มา *Oryza.com* และ *Riceonline.com*

## อินเดีย

ราคาข้าวในอินเดียอ่อนตัวลงจากการเพิ่มขึ้นของอุปทานข้าวฤดูกาลใหม่ที่มีการเก็บเกี่ยวทางภาคใต้ของประเทศ ขณะที่ความต้องการข้าวจากต่างประเทศค่อนข้างเบาบาง โดยราคาข้าวหนึ่ง 5% ราคาอยู่ที่ 397-400 เหรียญสหรัฐต่อตัน ลดลง 5 เหรียญสหรัฐ จากระดับ 402-405 เหรียญสหรัฐต่อตันเมื่อสัปดาห์ก่อน

วงการค้าข้าวอินเดีย ระบุว่า การส่งออกข้าวบาสมัติของอินเดียมีแนวโน้มลดลงในรอบ 3 ปี เนื่องจากสหภาพยุโรปมีมาตรการเข้มงวดเกี่ยวกับสารตกค้างในข้าวมากขึ้น ประกอบกับราคาข้าวในประเทศที่ยังคงอยู่ในระดับสูง ทั้งนี้คาดว่า การส่งออกข้าวบาสมัติในปีนี้จะลดลงเหลือ 3.79 ล้านตัน ลดลงประมาณ 5% เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา

ทั้งนี้ สหภาพยุโรปได้ประกาศปรับลดค่าตกค้างต่ำสุดของสาร Tricyclazole ลงเหลือ 0.01 ppm. โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561 เป็นต้นไป ซึ่งในช่วงที่ผ่านมา อินเดียจะส่งออกข้าวบาสมัติที่ไม่ขัดสีไปยังสหภาพยุโรป คิดเป็นสัดส่วนประมาณ 80% ของปริมาณส่งออกไปยังสหภาพยุโรป ส่วนที่เหลือเป็นข้าวบาสมัติที่ขัดสีแล้ว ซึ่งมีโอกาสตรวจพบการตกค้างน้อยกว่า

ขณะที่เดียวกัน ผู้ค้าข้าวได้หันมาให้ความสำคัญกับตลาดภายในประเทศมากขึ้น หลังจากที่ราคาข้าวบาสมัติในประเทศมีแนวโน้มสูงขึ้นเนื่องจากอุปทานข้าวในประเทศลดลง และพื้นที่เพาะปลูกข้าวลดลงจากปีที่ผ่านมา ซึ่งคาดว่าจะส่งผลให้ผลผลิตข้าวลดลงด้วย โดยคาดว่าในปีการผลิต 2017/18 จะมีผลผลิตข้าวบาสมัติจะลดลงประมาณ 8% จากปีที่แล้วที่มีผลผลิตประมาณ 5.65 ล้านตัน ซึ่งเป็นปีที่สามติดต่อกัน และต่ำสุดนับตั้งแต่ปี 2009 ที่ผ่านมานี้ เนื่องจากเกษตรกรบางส่วนได้หันไปเพาะปลูกพืชชนิดอื่น

องค์การอาหารแห่งชาติ (the Food Corporation of India; FCI) รายงานว่า สต็อกข้าว ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 มีจำนวนประมาณ 27.187 ล้านตัน (รวมข้าวสารที่คำนวณมาจากข้าวเปลือกประมาณ 13.16 ล้านตัน) เพิ่มขึ้น 55.6% เมื่อเทียบกับจำนวน 17.47 ล้านตัน ในเดือนตุลาคม 2560 ที่ผ่านมานี้ และเพิ่มขึ้น 8.6% เมื่อเทียบกับจำนวน 25.04 ล้านตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา

ทั้งนี้ สต็อกข้าวในปัจจุบันมีมากกว่าสต็อกขั้นต่ำ (Food grains Stocking Norms) อยู่ประมาณ 141.7% ซึ่งตามกฎหมายได้กำหนดสต็อกข้าวไว้ ณ วันที่ 1 ตุลาคม จะต้องมียอดสต็อกข้าวจำนวนรวม 11.25 ล้านตัน แบ่งเป็นสต็อกสำรอง (Operational Stock) จำนวน 8.25 ล้านตัน และสต็อกยุทธศาสตร์ (Strategic Reserve) จำนวน 3 ล้านตัน

ที่มา *Oryza.com* และ *Riceonline.com*

## สหภาพยุโรป

สหภาพยุโรป (the European Union; EU) รายงานว่า การนำเข้าข้าวในปีการผลิต 2017/18 (ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน-31 สิงหาคม) ในช่วงวันที่ 1 กันยายน-7 พฤศจิกายนที่ผ่านมา EU นำเข้าข้าว 208,940 ตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 0.9% เมื่อเทียบกับจำนวน 207,068 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา โดยเป็นการนำเข้าข้าวสายพันธุ์ Japonica จำนวน 14,066 ตัน ลดลงประมาณ 4.9% เมื่อเทียบกับจำนวน 14,785 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา ขณะที่ข้าวสายพันธุ์ Indica นำเข้า 194,874 ตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 1.3% เมื่อเทียบกับจำนวน 192,083 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา ทั้งนี้ในสัปดาห์สิ้นสุดวันที่ 7 พฤศจิกายนที่ผ่านมา สหภาพยุโรปนำเข้าข้าว 17,082 ตัน และในช่วงตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน-7 พฤศจิกายนที่ผ่านมา ประเทศต่างๆที่นำเข้าข้าวประกอบด้วย สหราชอาณาจักร

อาณาจักร 52,976 ตัน ฝรั่งเศส 31,140 ตัน เนเธอร์แลนด์ 26,090 ตัน เยอรมนี 16,457 ตัน อิตาลี 16,136 ตัน โปแลนด์ 15,523 ตัน เบลเยียม 10,904 ตัน โปรตุเกส 10,799 ตัน สเปน 7,024 ตัน สาธารณรัฐเชค 4,987 ตัน สวีเดน 4,854 ตัน เป็นต้น

ทางการส่งออกนั้น ในช่วงตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน-7 พฤศจิกายนที่ผ่านมา มีการส่งออก 60,294 ตัน เพิ่มขึ้น 68.4% เมื่อเทียบกับจำนวน 35,802 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา โดยเป็นการส่งออกข้าวสายพันธุ์ Japonica จำนวน 53,111 ตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 94.9% เมื่อเทียบกับจำนวน 27,253 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา ขณะที่ข้าวสายพันธุ์ Indica ส่งออก 7,183 ตัน ลดลงประมาณ 16% เมื่อเทียบกับจำนวน 8,549 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา ทั้งนี้ในสัปดาห์สิ้นสุดวันที่ 7 พฤศจิกายนที่ผ่านมา สหภาพยุโรปส่งออกข้าว 8,889 ตัน และในช่วงตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน-7 พฤศจิกายนที่ผ่านมา ประเทศต่างๆที่ส่งออกข้าวประกอบด้วย ประเทศอิตาลีจำนวน 27,094 ตัน สเปน 7,262 ตัน กรีซ 10,971 ตัน บัลแกเรีย 6,563 ตัน โปรตุเกส 5,107 ตัน เป็นต้น

ทั้งนี้ในปีการผลิต 2016/17 (ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน-31 สิงหาคม) สหภาพยุโรป (EU) นำเข้าข้าวจำนวน 1,145,247 ตัน ลดลง 7.5% เมื่อเทียบกับ 1,237,597 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยนำเข้าข้าวสายพันธุ์ Japonica จำนวน 93,667 ตัน ลดลง 6.5% เมื่อเทียบกับ 100,195 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีก่อน ขณะที่ข้าวสายพันธุ์ Indica นำเข้า 1,051,580 ตัน ลดลง 7.5% เมื่อเทียบกับ 1,137,402 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีก่อน ทั้งนี้ในช่วงวันที่ 1 กันยายน 2559-29 สิงหาคม 2560 สหราชอาณาจักรนำเข้า 248,750 ตัน ฝรั่งเศส 184,561 ตัน เนเธอร์แลนด์ 139,741 ตัน อิตาลี 92,751 ตัน โปแลนด์ 89,601 ตัน เยอรมนี 84,005 ตัน โปรตุเกส 68,864 ตัน เบลเยียม 49,292 ตัน สเปน 47,674 ตัน สาธารณรัฐเชค 33,981 ตัน สวีเดน 28,096 ตัน เป็นต้น

ด้านการส่งออกในปีการผลิต 2016/17 ช่วงตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2559-29 สิงหาคม 2560 มีการส่งออก 281,987 ตัน เพิ่มขึ้น 21% เมื่อเทียบกับ 233,069 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยเป็นการส่งออกข้าวสายพันธุ์ Japonica จำนวน 239,555 ตัน เพิ่มขึ้น 21.6% เมื่อเทียบกับ 197,007 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีก่อน ขณะที่ข้าวสายพันธุ์ Indica ส่งออก 42,432 ตัน เพิ่มขึ้น 17.70% เมื่อเทียบกับ 36,062 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยในช่วงวันที่ 1 กันยายน 2559-29 สิงหาคม 2560 ประเทศอิตาลีถือเป็นผู้ส่งออกรายใหญ่ที่สุดโดยส่งออก 128,341 ตัน กรีซ 52,221 ตัน สเปน 34,335 ตัน โปรตุเกส 29,047 ตัน บัลแกเรีย 18,106 ตัน สหราชอาณาจักร 5,401 ตัน เป็นต้น

ที่มา *Oryza.com* และ *Riceonline.com*

## **สหรัฐอเมริก**

กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ (USDA) รายงานสถานการณ์การค้าข้าวของโลกในรายงาน “RICE: WORLD MARKETS AND TRADE” ประจำเดือนพฤศจิกายน 2560 โดยได้ประมาณการว่า ผลผลิตข้าวของโลกปี 2560/61 (2017/18) ในเบื้องต้นว่าจะมีจำนวน 481.2 ล้านตันข้าวสาร ลดลง 1.1% เมื่อเทียบกับจำนวน 486.6 ล้านตันข้าวสาร ของปี 2559/60 (2016/17) เพราะคาดว่าผลผลิตข้าวของหลายประเทศมีแนวโน้มลดลง โดยคาดว่าในปี 2560/61 ประเทศจีนจะมีผลผลิต 144 ล้านตันข้าวสาร ลดลง 0.6% เมื่อเทียบกับจำนวน 144.9 ล้านตันข้าวสารในปี 2559/60 ประเทศอินเดียคาดว่าจะมีผลผลิต 107.5 ล้านตันข้าวสาร ลดลง 2.4% เมื่อเทียบกับปี 2559/60 (ซึ่งถือเป็นปีที่อินเดียจะมีผลผลิตสูงที่สุดเป็นประวัติการณ์ที่ 110.2 ล้านตันข้าวสาร) ส่วนประเทศอื่นๆที่คาดว่าผลผลิตจะเพิ่มขึ้น เช่น เวียดนาม เมียนมาร์ ปากีสถาน กัมพูชา เป็นต้น ส่วนประเทศไทยคาดว่าในปี 2560/61 จะมีผลผลิต

20.4 ล้านตันข้าวสาร เพิ่มขึ้นประมาณ 6.3% เมื่อเทียบกับจำนวน 19.2 ล้านตันในปี 2559/60 ส่วนประเทศที่คาดว่าผลผลิตจะลดลง เช่น อินโดนีเซีย บังคลาเทศ ฟิลิปปินส์ บราซิล ญี่ปุ่น สหรัฐฯ อียิปต์ เกาหลีใต้ เป็นต้น

ทางด้านการบริโภคข้าว คาดว่าในปี 2560/61 จะมีการบริโภคข้าวประมาณ 480.4 ล้านตันข้าวสาร ลดลงเล็กน้อยเมื่อเทียบกับจำนวน 481.1 ล้านตันข้าวสาร ของปี 2560/61 โดยคาดว่าประเทศจีนจะมีความต้องการบริโภคข้าวประมาณ 142.4 ล้านตันข้าวสาร อินเดีย 98.0 ล้านตันข้าวสาร อินโดนีเซีย 37.4 ล้านตันข้าวสาร บังคลาเทศ 34.8 ล้านตันข้าวสาร เวียดนาม 22.3 ล้านตันข้าวสาร ฟิลิปปินส์ 12.9 ล้านตันข้าวสาร เมียนมาร์ 10.2 ล้านตันข้าวสาร และไทย 11.5 ล้านตันข้าวสาร เป็นต้น ขณะที่สต็อกข้าวคงเหลือปลายปี 2560/61 คาดว่าจะอยู่ที่ 141.5 ล้านตันข้าวสาร เพิ่มขึ้น 2.4% จากจำนวน 138.2 ล้านตันข้าวสาร ในปี 2559/60 โดยคาดว่าประเทศจีนจะมีสต็อกข้าวประมาณ 92.5 ล้านตันข้าวสาร อินเดีย 18.5 ล้านตันข้าวสาร อินโดนีเซีย 3.6 ล้านตันข้าวสาร ญี่ปุ่น 2.2 ล้านตันข้าวสาร ฟิลิปปินส์ 2.0 ล้านตันข้าวสาร เกาหลีใต้ 1.4 ล้านตันข้าวสาร สหรัฐฯ 1.0 ล้านตันข้าวสาร โดยในส่วนของประเทศไทยนั้นคาดว่าจะสต็อกปลายปี 2560/61 จะลดลงเหลือประมาณ 3.8 ล้านตันข้าวสาร ลดลง 21.6% จากคาดการณ์ในปี 2559/60 ที่คาดว่าจะมีจำนวน 4.9 ล้านตันข้าวสาร

กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ คาดการณ์ว่าการค้าข้าวของโลก (ส่งออก-นำเข้า) ในปี 2561 จะมีปริมาณ 45.1 ล้านตันข้าวสาร ลดลงประมาณ 1.3% เมื่อเทียบกับปี 2560 ที่มีการค้าข้าวประมาณ 45.7 ล้านตันข้าวสาร โดยคาดว่าประเทศจีนจะนำเข้าประมาณ 5.3 ล้านตัน เท่ากับที่คาดว่าจะนำเข้าในปี 2560 ส่วนไนจีเรียคาดว่าจะนำเข้าจำนวน 2.3 ล้านตัน ลดลง 8% เมื่อเทียบกับ 2.5 ล้านตัน ที่คาดว่าจะนำเข้าในปี 2560 ในขณะที่ฟิลิปปินส์คาดว่าจะนำเข้า 1.7 ล้านตัน ลดลง 54.5% เมื่อเทียบกับ 1.1 ล้านตัน ที่คาดว่าจะนำเข้าในปี 2560 ไต้หวันคาดว่าจะนำเข้า 1.5 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 11.1% เมื่อเทียบกับ 1.4 ล้านตัน ที่คาดว่าจะนำเข้าในปี 2560 ในขณะที่ซาอุดีอาระเบียคาดว่าจะนำเข้า 1.5 ล้านตัน อิหร่านคาดว่าจะนำเข้า 1.3 ล้านตัน อิรักคาดว่าจะนำเข้าจำนวน 1.1 ล้านตัน เซเนกัลคาดว่าจะนำเข้า 1.1 ล้านตัน แอฟริกาใต้คาดว่าจะนำเข้า 1 ล้านตัน มาเลเซียคาดว่าจะนำเข้า 0.9 ล้านตัน สหรัฐฯ อาริโซนาคาดว่าจะนำเข้า 0.8 ล้านตัน และเม็กซิโกคาดว่าจะนำเข้า 0.9 ล้านตัน เป็นต้น สำหรับประเทศผู้ส่งออกนั้น ในปี 2561 คาดว่าประเทศไทยจะส่งออกได้ประมาณ 10.2 ล้านตัน ลดลง 7.3% เมื่อเทียบกับปี 2560 ที่คาดว่าจะส่งออกได้ 11 ล้านตัน ส่วนอินเดียคาดว่าจะในปี 2561 จะส่งออกได้ 11.6 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 1.8% เมื่อเทียบกับปี 2560 ที่คาดว่าจะส่งออกได้ 11.4 ล้านตัน ในขณะที่เวียดนามคาดว่าจะส่งออก 6.3 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 1.6% จากที่คาดว่าจะส่งออกได้ในปี 2560 ที่ 6.2 ล้านตัน ปากีสถานคาดว่าจะส่งออกได้ 3.8 ล้านตัน สหรัฐอเมริกาคาดว่าจะส่งออก 3.5 ล้านตัน เมียนมาร์คาดว่าจะส่งออก 2.6 ล้านตัน กัมพูชาคาดว่าจะส่งออก 1.3 ล้านตัน อูรุกวัยคาดว่าจะส่งออก 0.9 ล้านตัน จีนคาดว่าจะส่งออก 1.0 ล้านตัน บราซิลคาดว่าจะส่งออก 0.7 ล้านตัน และอาร์เจนตินาคาดว่าจะส่งออก 0.5 ล้านตัน เป็นต้น

ที่มา กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ (USDA)